

ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๖๓๕๒



สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๓๔๖๘๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) จำนวน ๑ แผ่น
๒. ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลรายงานฯ ทางระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ขอให้โรงเรียนเอกชนที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษาตามกรอบการดำเนินการแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดส่งรายงานดังกล่าวไปที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทางระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอเรียนว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๗ แล้ว และเพื่อให้การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมศึกษาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้โรงเรียนเอกชนที่เป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดส่งรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทางระบบ E-SAR ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยสามารถจัดส่งรายงานดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล ภาคสุวรรณ)

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๔๐

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๘๖๕๑

“เรียนดี มีความสุข”

รายชื่อสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน



<https://tinyurl.com/yk7ty34k>

ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทางระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)
(สำหรับโรงเรียนนาร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)



<https://tinyurl.com/ybpx5ks>